



สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด

OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY, THE PRIME MINISTER'S OFFICE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED



นางสาวปักษิณ อัมราลิขิต
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
ประธาน สอ. สปน.

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ น.ส.ปักษิณ อัมราลิขิต ผต.นร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการดำเนินการ สอ.สปน. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ สปน. โดยมีวาระการพิจารณาที่สำคัญ ดังนี้



1

รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔

2

มอบหมายให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์พิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้ทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาแก่สมาชิกและการจัดสวัสดิการเพื่อลูกให้แก่สมาชิกอาวุโส

3

เห็นชอบในหลักการร่างประกาศ สอ.สปน. เรื่อง นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยให้กรรมการ สอ.สปน. ทุกท่านช่วยตรวจสอบพิจารณาข้อเสนอประธานกรรมการดำเนินการ สอ.สปน. ลงนามเพื่อแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป

4

รับทราบรายงานกิจการ สอ.สปน. และรายงานการตรวจสอบกิจการ สอ.สปน. ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

5

รับทราบผลการพิจารณาค่าช้อกู้เงินสามัญ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๓๓ ราย รวมเป็นเงิน ๗,๖๓๔,๒๐๐ บาท

6

อนุมัติให้สมาชิก จำนวน ๖ ราย ถือหุ้นรายเดือนเพิ่ม/เห็นชอบปรับสมัครสมาชิกใหม่ จำนวน ๗ ราย/อนุมัติให้สมาชิกลาออก จำนวน ๒ ราย ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

7

อนุมัติให้สมาชิกรายที่ ๑ กู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการจัดทำสัญญาต่อท้ายสัญญาจำนองเดิมให้มีผลบังคับสัญญาเงินกู้ฉบับใหม่ และอนุมัติให้สมาชิกรายที่ ๒ กู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ และรับหลักทรัพย์เป็นหลักประกันเงินกู้ และมอบหมายให้กรรมการดำเนินการฯ เป็นผู้แทนสหกรณ์ไปดำเนินการจดทะเบียนจำนองต่อไป

8

มอบหมายให้ นางจันทศิริ สุนทรธาดา กรรมการ สอ.สปน. เข้าร่วมโครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์” ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ ณ วัดถ้ำกฤษณาธรรมาราม จ.นครราชสีมา

9

อนุมัติเงินจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมโปรแกรมสำเร็จรูป ในวงเงินไม่เกิน ๒๙,๐๐๐ บาท

10

รับทราบผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ แจ้งว่า สอ.สปน. “ผ่านมาตรฐานระดับเลิศ” และเห็นชอบให้ประชาสัมพันธ์ในใบเสร็จรับเงินประจำเดือนด้วย

11

มอบหมายให้นายสมชาย คนตรง , ว่าที่ ร.ต. สุระชัย เอนกรัตน์ กรรมการ สอ.สปน. และฝ่ายจัดการ ร่วมเป็นคณะทำงานตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ พร้อมทั้งให้เสนอรายงานการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำเนินการ สอ.สปน. พิจารณาต่อไป

